
Hverfisráð Vesturbæjar 
 

Ár 2017, fimmtudaginn 12. janúar, var haldinn 152. fundur hverfisráðs Vesturbæjar. 
Fundurinn var haldinn í Hagaskóla og hófst kl. 11.40. Viðstödd voru: Sverrir Bollason, Teitur 
Atlason, Börkur Gunnarsson, Rakel Dögg Óskarsdóttir áheyrnarfulltrúi og Guðmundur 
Harðarson áheyrnarfulltrúi íbúasamtaka Vesturbæjar. Einnig sátu fundinn Sigþrúður Erla 
Arnardóttir og Hörður Heiðar Guðbjörnsson sem jafnframt ritaði fundargerð. 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Fram fer umræða um málefni Hagaskóla:  

 
Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir tekur sæti á fundinum undir þessum lið. 

 
- Kl. 11.58 tekur Marta Guðjónsdóttir sæti á fundi. 
- Kl. 12.28 víkur Börkur Gunnarsson af fundi. 

 
2. Lagt fram erindi frá umhverfis- og skipulagssviði, dags. 2. janúar 2017, varðandi 

Fiskislóð 31 
 

3. Lagt fram erindi frá umhverfis- og skipulagssviði, dags. 2. janúar 2017, varðandi 
Eiðsgranda og Ánanaust. 
 

4. Lagt fram erindi frá umhverfis- og skipulagssviði, dags. 30. desember 2016, vegna 
Bykoreits 1.138. 
 

5. Lagt fram erindi frá íbúasamtökum Vesturbæjar vegna Bykoreits, dags 9. nóvember 
2016. 
 
Íbúasamtök Vesturbæjar leggja fram svohljóðandi bókun: 
 

Íbúasamtökin gera þá tillögu til Borgarstjórnar Reykjavíkur að borgin láti 
endurskoða allt svæðið í kringum reitinn samtímis reitnum. Að hringtorg, 
gönguleiðir, almenningsrými og tengingar verði endurskoðað í heild með reitnum 
og JL-húsinu. Þá teljum við að hagvænlegast væri að fara í hönnunarsamkeppni 
um allt svæðið í samvinnu við eigendur Bykoreits og JL-hússins. 

 
6. Fram fer umræða um kynningarfund vegna skipulagningar skólahverfa.  

Ákveðið er að fundurinn verður fimmtudaginn 19. janúar kl. 20.30 í Grandaskóla. 
 

7. Fjölmenningaþing í Reykjavík. 
Frestað.  
 

Fundi slitið kl. 12.45 
 

Sverrir Bollason (sign) 
 

Teitur Atlason (sign) Marta Guðjónsdóttir (sign) 


